

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้วิจัย นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง 2) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครู 30 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน รวม 48 คน เป็นกลุ่มศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับ จำนวน 48 ฉบับ

ผลการวิจัยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.4 ทำหน้าที่ในตำแหน่งงานครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 79.2 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด คือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.9

สภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเข้าใช้งานเฉลี่ย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้เครือข่าย Internet ส่วนตัวจากโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่าน Facebook และ Line ส่วนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้เพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์

สภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง พบว่าระดับการปฏิบัติ ที่แสดงถึงสภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและทรัพยากร รองลงมาคือการบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รองลงมา คือการวางแผนและการบริหารงบประมาณ และด้านที่มีการปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ตระหนักถึงความสำคัญ และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

2. ควรจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน และทันสมัยอยู่เสมอ
4. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมแรง กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร โดยจัดสรรพื้นที่เผยแพร่ผลงานจากหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา สู่การเผยแพร่ผลงานในภาพรวมของสถานศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ใช้ฐานข้อมูลที่จำเป็นไม่ซ้ำซ้อน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน